



NEWSLETTER

Tháng 4/2021

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Khi chúng ta bước sang nửa cuối của Học phần 4, năm học 2020-2021, tôi muốn lưu ý các lễ kỷ niệm và sự kiện của trường sau đây.

Kỳ thi cuối Học kỳ 2 (Chương trình Quốc tế).

Quý Phụ huynh và các em học sinh lưu ý rằng kỳ thi cuối Học kỳ 2 sẽ diễn ra vào những tuần đầu của tháng Sáu. Vui lòng kiểm tra lịch thi của trường để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và nhắc nhở con em mình ôn tập để đạt kết quả cao nhất.

Kỳ thi Cambridge.

Các bài thi Cambridge sẽ bắt đầu vào cuối tháng Tư và tiếp tục trong suốt tháng Năm và tháng Sáu. Lịch thi đã được thông báo cho tất cả các em học sinh.

Thông tin về Buổi văn nghệ cuối năm

Lễ tốt nghiệp và Buổi văn nghệ cuối năm của trường sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại khuôn viên trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn. Nhà trường sẽ sớm gửi thông tin chi tiết đến Quý Phụ huynh.

Khoá học OBV dành cho các em học sinh khối THPT

Khoá đào tạo kỹ năng sống OBV sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc năm học hiện tại. Thông tin chi tiết về chương trình đã được chia sẻ với Quý Phụ huynh và các em học sinh. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng trường nếu Quý vị cần thêm thông tin.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin học sinh, Quý Phụ huynh vui lòng thông báo đến chúng tôi để Nhà trường được cập nhật và đảm bảo chúng tôi đang lưu trữ thông tin chính xác.

Mark Priddis – Hiệu trưởng

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng ta đang bước vào Học phần 4 và cũng là học phần cuối cùng của năm học, Nhà trường trân trọng cảm ơn Quý vị vì đã liên tục hỗ trợ và khuyến khích con em của mình. Bên cạnh một môi trường học đường tích cực, chính sự chăm chỉ, nỗ lực và thái độ tôn trọng của các em đã mang lại nhiều thành công.

“No Hat = No Play” - Cũng như hầu hết các Trường Quốc tế khác tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường chúng ta yêu cầu học sinh đội nón/ mũ khi chơi ở sân trường hoặc sân bóng. Giảm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một biện pháp an toàn và chúng tôi ghi nhận sự hợp tác hiệu quả của các em học sinh. Nếu con em Quý vị chưa đội mũ/ nón khi chơi dưới trời nắng, Quý vị vui lòng nhắc nhở các em rằng việc làm này là cần thiết và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các em.

Kỳ thi kết thúc Học kỳ 2 dành cho các em học sinh từ Lớp 1-9 sẽ diễn ra từ ngày 24/05/2021 đến ngày 02/06/2021. Học sinh cả hai chương trình Song ngữ và Quốc tế sẽ tham gia thi 4 kỹ năng Tiếng Anh là Nghe, Nói, Đọc hiểu và Viết, trong khi học sinh Quốc tế thi môn Khoa học và Toán thì học sinh Chương trình Song ngữ sẽ tham gia kỳ thi của Bộ GD & ĐT trong các môn học này.

Quý Phụ huynh lưu ý rằng Nhà trường sẽ luôn cập nhật các thông tin liên quan đến các hoạt động, sự kiện và các thông tin cần thời hạn phản hồi như khảo sát dành cho phụ huynh, ghi danh cho năm học 2021-22, Bảng điểm cuối mỗi học kỳ và Buổi lễ kết thúc năm học thông qua email. Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm / Trợ giảng của con em mình hoặc nhân viên trường để được giải đáp.

Chúng tôi luôn trân trọng sự tiếp tục hỗ trợ của Quý vị đối với Trường để cùng nhau để cùng mang lại trải nghiệm học tập an toàn, tích cực và hiệu quả cho các em học sinh.

Trân trọng,

Robert Madden – Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn).



Trao giấy khen cho các em học sinh đã đạt kết quả cao trong chương trình Tiếng Anh Dyned

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Vào đầu Học phần 4, một số học sinh THCS và THPT của trường chúng ta đã được công nhận vì sự tiến bộ trong Chương trình Tiếng Anh Dyned. Những học sinh này đã nhận được chứng chỉ để chuyển sang một cấp độ mới trong chương trình. Nhà trường vẫn tiếp tục trao chứng chỉ vào mỗi học phần cho các em học sinh đạt được kết quả xuất sắc trong chương trình Tiếng Anh Dyned và chúng tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt Học phần 4. Chương trình Tiếng Anh Dyned là một công cụ học tập tuyệt vời để các em học sinh phát triển trình độ tiếng Anh của mình và được nhận chứng chỉ do quốc tế công nhận mỗi khi các em hoàn thành một cấp độ.

Trong Học phần 3, chúng tôi đã thực hiện các “Giờ tự học Dyned” trong giờ nghỉ trưa cũng như chương trình câu lạc bộ sau giờ học để các em học sinh có thêm cơ hội luyện tập chương trình Dyned ở trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Chúng tôi nhận thấy số lượng học sinh tham dự các buổi học này đang tăng dần và chúng tôi hy vọng sẽ suy trì được sự tích cực này. Đây là một cơ hội tuyệt vời để các em học sinh luyện tập chương trình Tiếng Anh Dyned trong thời gian các em ở trường.

Trong Học phần 4, chúng tôi đang có kế hoạch thực hiện một chương trình có tên “Cố vấn cho chương trình Tiếng Anh Dyned”. Đây là chương trình sẽ cung cấp sự hỗ trợ từ bạn bè cho các em học sinh trong toàn trường. Các em học sinh đã đạt điểm số Dyned cao sẽ được lựa chọn để hỗ trợ các bạn còn yếu và cần được hướng dẫn thêm.

Chúng ta cùng mong đợi sự thành công hơn nữa của chương trình Tiếng Anh Dyned và nâng cao trình độ tiếng Anh cho các em học sinh.

Caroline Atkinson - Phó hiệu trưởng



Học sinh trình bày các chủ điểm đạo đức trong buổi sinh hoạt chung hàng tuần

Kính gửi Quý Phụ huynh,

"Các bài thi Cambridge chính thức đợt tháng 6 năm 2021 đã bắt đầu với môn thi nói Tiếng Trung và Tiếng Anh, và thi thực hành môn Công nghệ thông tin dành cho các em học sinh lớp IGCSE đã được hoàn thành. Các bài thi viết sẽ bắt đầu ngay trong tháng 5, và các em học sinh nên ôn tập tốt để chuẩn bị cho kỳ thi theo như lịch thi đã được thông báo.

Một trong những phương pháp chuẩn bị tốt nhất cho các môn học trước kỳ thi đó là các em nên tập trung luyện tập những mẫu đề thi của từng môn này. Bằng cách này, các em không chỉ hiểu rõ hơn về các dạng câu hỏi sẽ được hỏi và các phần có khả năng xuất hiện cao trong đề mà các em cũng sẽ hiểu tốt hơn ngôn ngữ được sử dụng trong đề thi. Điều này sẽ giúp các em khỏi ngỡ ngàng trong ngày thi và giúp các em trả lời các câu hỏi tốt nhất với khả năng của mình.

Khoá đào tạo kỹ năng sống OBV dành cho các em học sinh khối THPT đang được lên lịch sau kỳ thi, và tất cả chúng ta đều mong chờ khoá học trải nghiệm thực tế này sẽ mang đến cho các em nhiều niềm vui và bổ ích.

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT)



*Các em học sinh Lớp 3 Quốc tế
trong giờ học STEM*

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng 4 là tháng cuối cùng diễn ra các trận đấu thể thao trong khuôn khổ các trường Quốc tế tại TH.HCM cho Đội bóng chuyên U15, Cầu lông U13 và Bóng rổ U11 và Bơi lội U11. Trong tháng này, các đội tuyển đã thi đấu với Trường Quốc tế Mỹ, Renaissance, Canada, Anh-Việt, ABC và Nam Sài Gòn ở tất cả các môn.

Đội Bơi lội U11 mới thành lập của chúng ta đã thi đấu xuất sắc trận đầu tiên với Trường Quốc tế Canada, hiện tại các em đang lọt vào top 3 sau nhiều trận tranh tài. Đội bóng rổ nữ U11 đã thắng 3 trận trong mùa giải này trong khi các chàng trai vẫn đang hy vọng có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Đội cầu lông U13 đã thể hiện rất nhiều tiềm năng trong các cuộc thi tranh tài gần đây.

Theo quy định của Hiệp hội thể thao các trường Quốc tế tại TPHCM, đội Bóng chuyên nam U15 sẽ là đội duy nhất tranh chức vô địch giải đấu. Các đội tuyển thể thao của trường chúng ta hy vọng sẽ tiếp tục phát triển sau hai năm đầy thử thách. Chúng ta chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng ở tất cả các môn thể thao với sự nhiệt tình tham gia của các em học sinh cấp Tiểu học.

Nhớ đội nón/ mũ khi chơi dưới trời nắng để tránh tia UV có hại. Khẩu hiệu 'Không đội mũ không chơi' đang được phổ biến và áp dụng tại trường chúng ta nhằm giúp các em học sinh luôn được an toàn và khỏe mạnh khi thời tiết thay đổi.

Thầy Quinn Donovan – Giáo viên Thể dục

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chào mừng sự trở lại của các bạn học sinh! Hội đồng học sinh hy vọng tất cả mọi người đã có một kỳ nghỉ xuân tuyệt vời, trở lại tươi mới và sẵn sàng cho Học phần cuối cùng của năm học.

Cảm ơn tất cả các giáo viên đã khuyến khích học sinh của mình tham gia Cuộc thi Viết “Huyền thoại sống” do Hội đồng học sinh tổ chức năm nay! Chúng tôi đã có rất nhiều những bài dự thi tuyệt vời. Sau nhiều vòng đánh giá, Ban giám khảo đã quyết định, hai bạn chiến thắng cuộc thi như sau:

- Giải Nhất dành cho Học sinh Tiểu học: Kendall - Lớp 3 Quốc tế
- Giải Nhất dành cho Học sinh Trung học: Arushi - Lớp 8 Quốc tế

Xin gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng đến tất cả các bạn học sinh đã tham gia - Chúng tôi rất ấn tượng bởi chất lượng cao của các bài dự thi, đặc biệt là vì phần lớn học sinh không viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Hội đồng học sinh sẽ tiếp tục sáng tạo và đổi mới trong Học phần 4, vì vậy các bạn học sinh hãy tiếp tục đồng hành để được cập nhật thêm nhé.

Hội đồng học sinh



Các em học sinh cùng các hoạt động của trường





Các hoạt động của khoá học OBV dành cho các em học sinh Lớp 7 & 8 Quốc tế